



ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานกิจการยุติธรรม นั้น

บัดนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เริ่มผ่อนคลายและเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้โดยปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยของผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตลอดจนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง เพื่อคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ ๓๐ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศเท่านั้นเข้าห้องสอบ ส่วนกระดาษคำตอบต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดไว้ให้โดยเฉพาะ

๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้เข้าสอบที่สวมเสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้นเหนือเข่า หรือสวมรองเท้าแตะพองน้ำจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบและห้องสอบ

๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน มาแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ (ฉบับจริง) หากไม่มี

ใบสมัครและบัตร...

ใบสมัครและบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

กรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ - นามสกุล ของหลักฐานการแสดงตน เข้าห้องสอบของผู้สมัครสอบ ไม่ตรงกับข้อมูลการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

๒.๔ สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

- (๑) หลักฐานที่ใช้แสดงตนตามข้อ ๒.๓
- (๒) ดินสอที่มีความดำเท่ากับหรือมากกว่า ๒B
- (๓) ยางลบดินสอ
- (๔) ปากกา

๒.๕ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง เพื่อคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบ แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ แล้วเท่านั้น

(๒) กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที โดยผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด

(๓) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

(๔) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ หรือผิดห้องสอบ จะถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐานและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

(๕) ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบเอง ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดไว้ให้โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อไว้ในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือหรือกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

(๖) การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบ ผู้เข้าสอบต้องเขียนและระบายเลขรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งระบายคำตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม โดยจะต้องใช้ดินสอที่มีความดำเท่ากับหรือมากกว่า ๒B เท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือดินสอสีอื่นไม่ได้ โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจให้คะแนนตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการระบายเลขรหัสแบบทดสอบ และ/หรือการระบายคำตอบในกระดาษคำตอบอันเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง สำนักงานกิจการยุติธรรม จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

(๗) ห้ามผู้เข้าสอบนำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือสุภาพสตรี กระเป๋าหรือกล่องเครื่องเขียน กระเป๋าตังค์ นาฬิกาทุกชนิด เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อุปกรณ์สื่อสารใดๆ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้ง ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น หรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจาก ข้อ ๒.๔ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ...

ห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ทั้งนี้ ไม่มีบริการรับฝากทรัพย์สินหรือเครื่องมือสื่อสารไม่ว่ากรณีใดๆ ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงานกิจการยุติธรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

(๘) ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาสอบห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

(๙) เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นด้วยความสงบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

(๑๐) ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือฉีกแบบทดสอบ หรือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบที่สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดให้ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนระหว่างอยู่ในห้องสอบ ผู้เข้าสอบรายนั้นจะถูกยุติการสอบและต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน หรือหากตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว ภายหลัง สำนักงานกิจการยุติธรรม จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(๑๑) เมื่อหมดเวลาสอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่าหัวหน้าห้องสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้

(ค) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

๑. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงภัยก่อนวันดำเนินการสอบ
๒. สนามสอบจัดให้มีการตรวจคัดกรองสำหรับการดำเนินการสอบโดยมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำหรับผู้ผ่านจุดตรวจคัดกรอง และเว้นระยะห่างผู้เข้าสอบไม่น้อยกว่า ๑ เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าสอบ

๓. ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์แบบคัดกรองตามแนบท้ายประกาศนี้ และกรอกข้อมูลตนเองก่อนล่วงหน้า พร้อมลงลายมือชื่อ และนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในวันสอบ เพื่อวัดอุณหภูมิและรับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดกรอง ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ หรือไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผ่านการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

กรณีผู้เข้าสอบที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป จะได้รับการแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย จะถูกคัดแยกให้สอบในสถานที่ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดเตรียมไว้

๔. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือก่อนเข้าห้องสอบและต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ผู้เข้าสอบจัดหาเองตลอดเวลาขณะดำเนินการสอบ

(ง) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานกิจการยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ และทาง <https://oja.thaijobjob.com> หรือ <http://www.oja.go.th> สอบถามรายละเอียด โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๖๗๓ หรือ ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๘๖ หรือ ๐ ๒๑๔๒ ๓๖๘๒

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะถูกเชิญออกจากห้องสอบ หรือให้ยุติการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน และอาจจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย หรืออาจจะพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวนันทรัศม์ เทพคลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม
แนบท้ายประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

วัน และเวลาสอบ	ตำแหน่งและหลักสูตรการประเมินฯ ครั้งที่ ๑	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่	อุปกรณ์ที่ใช้สอบ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	<p>ตำแหน่งที่ ๑ : นักวิชาการยุติธรรม</p> <p>ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย ๒๐ คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล- ความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา- ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา <p>๒. ความรู้ในการปฏิบัติงาน ๔๐ คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/ โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ และการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/ โครงการ- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	๖๓๒๑๐๐๐๑ – ๖๓๒๑๐๐๕๖๔	มหาวิทยาลัย สวนดุสิต	<ul style="list-style-type: none">- ดินสอที่มีความดำเท่ากับ หรือมากกว่า ๒B- ยางลบดินสอ- ปากกา

วัน และเวลาสอบ	ตำแหน่งและหลักสูตรการประเมินฯ ครั้งที่ ๑	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่	อุปกรณ์ที่ใช้สอบ
	<ul style="list-style-type: none">- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิทรรศการและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 16 SDGs- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม- แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและนักโทษล้นคุก ๒. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Conversation, Writing and Reading Comprehension) ๔๐ คะแนน			

วัน และเวลาสอบ	ตำแหน่งและหลักสูตรการประเมินฯ ครั้งที่ ๑	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้สอบ
<p>วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>ตำแหน่งที่ ๒ : นิติกร ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย ๒๐ คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ - ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล - ความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา - ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา <p>๒. ความรู้ในการปฏิบัติงาน ๔๐ คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย - ประมวลกฎหมายและกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา/แพ่งและพาณิชย์/กฎหมายปกครอง - แนวคิดและการพัฒนากฎหมายในปัจจุบัน ได้แก่ การประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฎหมาย/(ร่าง) พ.ร.บ. ทะเบียนประวัติอาชญากร/การปรับปรุงโทษประหารชีวิต 	<p>๖๓๒๒๐๐๐๐๑ – ๖๓๒๒๐๐๗๘๖</p>	<p>มหาวิทยาลัย สวนดุสิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดินสอบที่มีความต่ำเท่ากับหรือมากกว่า ๒B - ยางลบดินสอบ - ปากกา

วัน และเวลาสอบ	ตำแหน่งและหลักสูตรการประเมินฯ ครั้งที่ ๑	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้สอบ
	<p>- การเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Conversation, Writing and Reading Comprehension) ๔๐ คะแนน</p>			

วัน และเวลาสอบ	ตำแหน่งและหลักสูตรการประเมินฯ ครั้งที่ ๑	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้สอบ
<p>วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>ตำแหน่งที่ ๓ : นักจัดการงานทั่วไป ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย ๒๐ คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ - ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล - ความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา - ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา <p>๒. ความรู้ในการปฏิบัติงาน ๖๐ คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการการจัดทำ บริหาร และติดตามแผนงาน/โครงการ - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และวิธีการงบประมาณ - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑) ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และฝีกอบรม ๒) ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ๓) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ ก.พ. 	<p>๖๓๒๓๐๐๐๐๑ - ๖๓๒๓๐๐๑๙๗</p>	<p>มหาวิทยาลัย สวนดุสิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดินสอที่มีความดำเท่ากับหรือมากกว่า ๒B - ยางลบ - ดินสอ - ปากกา

วัน และเวลาสอบ	ตำแหน่งและหลักสูตรการประเมินฯ ครั้งที่ ๑	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้สอบ
	- ระเบียบงานสารบรรณ ๒. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Conversation, Writing and Reading Comprehension) ๒๐ คะแนน			

วัน และเวลาสอบ	ตำแหน่งและหลักสูตรการประเมินฯ ครั้งที่ ๑	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้สอบ
<p>วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>ตำแหน่งที่ ๔ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย ๒๐ คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ - ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล - ความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา - ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา <p>๒. ความรู้ในการปฏิบัติงาน ๔๐ คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ - ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ - การสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน - การดำเนินงานข้อมูลของ Data Exchange Center (DXC) - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล - ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) <p>๒. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Conversation, Writing and Reading Comprehension) ๔๐ คะแนน</p>	<p>๖๓๒๔๐๐๐๐๑ - ๖๓๒๔๐๐๐๕๗</p>	<p>มหาวิทยาลัย สวนดุสิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดินสอบที่มีความดำเท่ากับหรือมากกว่า ๒B - ยางลบดินสอบ - ปากกา